



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองบริหารงานบุคคล งานสรรหาบรรจุและแต่งตั้ง โทรศัพท์ ๐ ๕๓๙๒ ๑๔๔๔ ต่อ ๑๒๑๘

ที่ อว ๐๖๕๔.๑๘/ ๑๕๑๐

วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง แจ้งทุเลาการเลือกตั้งคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ

เรียน ผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ

ตามประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ ได้ประกาศแจ้งทุเลาการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ นั้น

ตั้งนั้นคณะกรรมการดำเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ จึงมีมติเห็นชอบให้เลื่อนการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ไว้ก่อน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(รองศาสตราจารย์ธีระศักดิ์ อัจฉริยะ)

เลขาธิการคณะกรรมการดำเนินการเลือก

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ



ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ
เรื่อง แจ้งเหตุผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ

ตามประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ ได้ประกาศแจ้งเหตุผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ เนื่องจากได้รับแจ้งการพิจารณาและผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการดำเนินการฯ และบัดนี้ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการดำเนินการฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอยกเลิกประกาศฉบับลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ และให้ประกาศฉบับนี้แทน

ตามหนังสือแจ้งคำสั่งศาลสำนักงานศาลปกครองพิษณุโลก คดีหมายเลขดำที่ บ.๖๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๐ เดือนตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ ด้วยคดีนี้ศาลมีคำสั่งให้เหตุผลการบังคับคดีตามคำสั่งไว้เป็นการชั่วคราวจนกว่าจะศาลจะมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเป็นอย่างอื่น ดังนั้น คณะกรรมการดำเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ จึงมีมติเห็นชอบให้เลื่อนการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ไว้ก่อน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(รองศาสตราจารย์ธีระศักดิ์ อูร์จันนันท)

เลขาธิการคณะกรรมการดำเนินการเลือก

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ